

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, GIỎI NGHỀ, YÊU NƯỚC

■ NGUYỄN THẾ

Thực hiện chương trình phối hợp tổ chức hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về cải cách hành chính (CCHC) với chủ đề: "Thanh niên xung kích tham gia công cuộc CCHC xây dựng công sở văn minh sạch đẹp" giai đoạn 2004-2005. Ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp, bộ phận thường trực của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn theo hệ thống ngành dọc xuống cơ sở. Chủ động tham mưu và đề xuất giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn những nội dung hoạt động cụ thể như: Tổ chức các lớp tập huấn theo vùng, miền; tổ chức hội thi CCHC; tổ chức cuộc thi viết những ý tưởng về CCHC đồng thời thường xuyên theo dõi tổng hợp các hoạt động của cơ sở triển khai nội dung về CCHC. Thông qua việc tập huấn tổ chức ở cơ sở, thường trực Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn đã lồng ghép việc tập huấn CCHC cho cán bộ, công chức trẻ với việc khảo sát nắm bắt tình hình giúp cơ sở triển khai chương trình phối hợp.

Với sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ từ Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn, tới nay trong cả nước đã có 26 tỉnh/thành Đoàn và Đoàn cơ sở ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động với các Sở Nội vụ. Đây là một chương trình lớn, thiết thực, tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội vì vậy đã tạo ra sự quan tâm đối với các cấp, các ngành ở địa phương. Nhiều tỉnh/ thành Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các Sở Nội vụ cụ thể hoá chương trình phối hợp với nhiều sáng tạo: Thành phố Cần Thơ lựa chọn 5 quận, huyện để chỉ đạo rút kinh nghiệm; Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân khi vào công sở, cơ quan tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính... Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức các hội nghị để triển khai chương trình phối hợp và tổ chức lồng ghép các hoạt động chỉ đạo cơ sở triển khai.

Bên cạnh sự chỉ đạo bằng hệ thống các văn bản; các tỉnh/thành Đoàn còn phân công cán bộ giúp cơ sở (chủ yếu là Đoàn khối công nhân, viên chức, khối dân chính đảng, khối doanh nghiệp) triển khai các hoạt động cụ thể: phát động phong trào thanh niên tham gia CCHC, tổ chức hội thảo, hội thi CCHC.v.v... Với sự phối hợp hợp tác có hiệu quả của các cấp các ngành liên quan về mặt chuyên môn, sự quan tâm ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, chương trình Đoàn Thanh niên tham gia CCHC ở cơ sở đã thực sự có bước phát triển mới.

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCC trẻ về chương trình tổng thể CCHC. Xác định CCHC là một lĩnh vực mới với nội dung đề cập nhiều lĩnh vực, vì vậy việc nâng cao nhận thức cho CBCC trẻ, cán bộ Đoàn là nội dung cơ bản, trọng tâm được tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp chú trọng triển khai. Với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của ngành Tổ chức Nhà nước từ trung ương tới cơ sở, các nội dung của chương trình tổng thể CCHC nhà nước đã được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua hệ thống báo chí, phát thanh của Đoàn; tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt hiện đang là công chức, viên chức; tổ chức các hội thi thanh niên với CCHC; tổ chức hội thảo, diễn đàn cho thanh niên về các nội dung CCHC là những hoạt động tuyên truyền hết sức thiết thực, đạt hiệu quả cao trong việc nâng cao nhận thức của CBCC trẻ và các tầng lớp nhân dân về CCHC.

Thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và của Đoàn. Để đưa các nội dung của chương trình CCHC tới đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên khối Dân chính đảng tỉnh Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng đã có cách làm sáng tạo biên soạn những nội

dung CCHC thành các nhóm vấn đề, giới thiệu theo dạng hỏi, đáp đăng tải trên các bản tin thanh niên; đưa nội dung của CCHC đọc - nghe trong các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn về CCHC: trong thời gian 6 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12-2004) Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ đã tổ chức được 6 lớp tập huấn cho 621 cán bộ Đoàn đang công tác tại các sở, ban, ngành và cán bộ Đoàn chủ chốt khối công nhân viên chức ở các tỉnh/ thành Đoàn trong cả nước. Với thời gian từ 3 đến 4 ngày/lớp, các học viên đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về nội dung chương trình CCHC, được tiếp cận, hiểu sâu thêm với những vấn đề thể chế, tài chính công, biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp; các quy định về cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; xác định được vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức trẻ và những nội dung chính mà tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên cần phải tham gia góp phần đẩy mạnh công cuộc CCHC nhà nước trong thời gian tới; đồng thời được tham khảo, tiếp cận với những mô hình CCHC ngay tại cơ sở.

Thông qua các lớp tập huấn có thể thấy nhận thức của công chức, viên chức trẻ về CCHC đã được nâng lên một bước. Nhiều cán bộ qua lớp tập huấn đã đưa ra những ý tưởng, đề xuất mới về CCHC, đặc biệt là thủ tục hành chính và tác phong, phong cách của CBCC trẻ. Kết quả tập huấn còn được nâng cao hơn khi chính các cán bộ đoàn chủ chốt sau khi tham gia khoá học của Trung ương đã về tham mưu cho lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn ngay tại địa phương, đồng thời là những giảng viên, báo cáo viên tuyên truyền tích cực về CCHC. Tiêu biểu có một số đơn vị làm tốt như: Đồng Nai đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 236 học viên, Hà Nội 4 lớp với 200 học viên...

Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội thi về CCHC: để làm phong phú các hình thức tuyên truyền, vừa nâng cao nhận thức về CCHC vừa tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú cho cán bộ, công chức trẻ, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn đã tổ chức "Hội thi thanh niên với CCHC toàn quốc năm 2004". Đây là hội thi CCHC lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc. Để

tuyển chọn đội tuyển tham dự cuộc thi cấp Trung ương, các tỉnh/ thành Đoàn đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, thu hút sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, CBCC trẻ từ 159 cơ sở Đoàn của 12 tỉnh/ thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Hội thi cấp tỉnh đã được Đài Truyền hình các tỉnh ghi hình và phát sóng phục vụ cán bộ, công chức và nhân dân địa phương.

Với hình thức sân khấu hoá, thông qua ba nội dung chính là: tìm hiểu các nội dung cơ bản của chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010; các quy định quản lý có liên quan đến lĩnh vực CCHC và những kiến thức cơ bản của hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên. Với bốn bảng thi, mỗi bảng 3 đội, các đội tuyển đã trải qua vòng thi sơ khảo và chung kết với các phần thi: Văn minh công sở; Kiến thức công chức; Xử lý tình huống; Tranh tài và ý tưởng công chức, 114 thí sinh tham dự hội thi chung kết tại Hà Nội đã thể hiện sức sáng tạo phong phú của CBCC trẻ trước các vấn đề lý luận và thực tiễn về CCHC. Hội thi là dịp để CBCC trẻ nâng cao sự hiểu biết cũng như đem những kiến thức của mình cùng tham gia học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm về CCHC. Toàn bộ hội thi (5 cuộc) đã được Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình và phát sóng (mỗi cuộc phát 3 lần với thời lượng 60 phút). Thông qua sóng của Đài, hàng triệu đoàn viên thanh niên và nhân dân đã được tìm hiểu sâu hơn về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và những vấn đề liên quan đến công cuộc CCHC.

Không chỉ dừng lại tuyên truyền cho đối tượng là CBCC trẻ, Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ còn tổ chức cuộc thi viết "Những ý tưởng về CCHC" cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam nhằm vận động đoàn viên thanh niên, công dân tham gia để xuất ý tưởng, giải pháp, hiến kế về CCHC. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Sự hưởng ứng của 21 tỉnh/thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các trường đại học trong cả nước tham gia cuộc thi viết, tới nay đã có hơn 3000 bài dự thi với hình thức đẹp, nội dung phong phú, chất lượng. Hiện nay, Ban Tổ chức đã chấm vòng sơ loại, chọn ra 30 bài thi xuất sắc nhất để đăng trên Báo Tiền phong.

2. *Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc phát*

huy sáng kiến, cải cách lề lối làm việc, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp.

Với mục tiêu phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của CBCC trẻ để xuất các ý tưởng, giải pháp góp phần đẩy mạnh CCHC, xây dựng phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, xây dựng tác phong làm việc nơi công sở. Trong thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp với ngành Nội vụ tổ chức các hoạt động phát huy tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên như: tổ chức đàm nhận các công trình, phần việc trong lĩnh vực khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý hành chính... Đoàn Thanh niên Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh đàm nhận ISO 2001 "quản lý hành chính trên mạng điện tử"; Đoàn Thanh niên Hậu Giang "Xây dựng mô hình CCHC hợp lý, hiệu quả"; Đoàn Thanh niên Phú Yên thực hiện đổi mới phong cách làm việc của CBCC trẻ với phương châm "2 giảm, 3 đúng, 4 tăng" (giảm sai sót thủ tục hành chính, giảm chi tiêu lãng phí; đúng chủ trương chính sách pháp luật, đúng quy trình kỷ luật lao động, đúng lương tâm trách nhiệm; tăng sức khỏe, tăng năng suất, chất lượng, tăng sáng kiến, tăng kiến thức tay nghề).

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn động viên, phát huy tính xung kích, tinh nguyện của CBCC trẻ thông qua chương trình phối hợp, đó là việc đoàn viên thanh niên, CBCC trẻ đang công tác tại các sở, ban, ngành đăng ký với cơ quan chuyên môn tinh nguyện làm việc thêm giờ, thêm ca, thêm ngày giải quyết các hồ sơ tài liệu tồn đọng ở các lĩnh vực hành chính. Thi đua làm việc với thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất với tinh thần phục vụ nhân dân.

3. Xây dựng đội ngũ CBCC trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước.

Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong CCHC trẻ đã có những chuyển biến tích cực. Chuyển biến rõ nét nhất trong năm 2004 là nhận thức về vấn đề học tập được nâng cao. Chính vì vậy, CBCC trẻ đã chủ động trong việc học văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Trong thời gian qua, các cấp cơ sở Đoàn đã phối hợp với ngành Nội vụ tổ chức hội thảo "Lương tâm chức nghiệp", "tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh"; tổ chức các cuộc tọa đàm "Tác phong người công sở", "cơ quan đời sống văn hoá tốt", "phong

cách cán bộ nhà nước, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng tác phong và đạo đức cách mạng cho CBCC trẻ.

Tóm lại, tuy mới chỉ triển khai trong một thời gian ngắn, song chương trình phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ đã tạo ra cơ chế phối hợp tổ chức, phát huy thế mạnh của hai ngành trong việc động viên CBCC trẻ tích cực tham gia công cuộc CCHC ở cơ sở và tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về CCHC. Từ chương trình phối hợp, đông đảo CBCC trẻ đã được tiếp cận với những nội dung cơ bản của chương trình tổng thể CCHC. Đồng thời là môi trường, điều kiện để CBCC trẻ phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo trong lao động và học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức tác phong của người CBCC trẻ góp phần đẩy mạnh công cuộc CCHC nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, còn khá nhiều tỉnh/ thành Đoàn chưa ký kết chương trình phối hợp. Điều này xuất phát từ việc tổ chức Đoàn chưa chủ động đề xuất hoặc Sở Nội vụ còn thiếu những điều kiện hỗ trợ. Một số tỉnh/ thành Đoàn đã ký chương trình phối hợp song nội dung còn chung chung, chưa cụ thể hoá các nội dung chương trình phối hợp theo điều kiện thực tế của địa phương, vì vậy hiệu quả phối hợp còn hạn chế. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra đôn đốc cơ sở còn chưa kịp thời. Những nguyên nhân trên đây đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả của chương trình phối hợp.

Trong năm 2005, chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tập trung hướng vào một số nội dung. Đó là:

- Tổng kết, trao giải cuộc thi "Những ý tưởng về CCHC" trên Báo Tiền phong. Chọn và triển khai thí điểm một số sáng kiến, ý tưởng về CCHC ở cơ sở.

- Tổ chức tập huấn CCHC cho CBCC trẻ khu vực Tây Nguyên.

- Phát hành tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về CCHC phục vụ chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2005.

- Bộ phận thường trực của hai ngành hướng dẫn, thành lập đoàn kiểm tra theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình. ■